

10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biến nghị quyết thành hiện thực KỲ 2: NHỮNG “CÚ HÍCH” CHO GIÁO DỤC

10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương đúng, trúng, tạo “cú hích” cho giáo dục.



Cô và trò Trường THPT Bắc Duyên Hà tại phòng truyền thống của nhà trường.

Nền tảng phát triển bền vững

Để phục vụ hoạt động dạy và học, đặc biệt để bảo đảm cho thực hiện chương trình GDPT 2018, những năm qua, các trường trong tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa; thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng thông tin cũng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước được hỗ trợ đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất theo đúng quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng chương trình, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo nghề. 100% đơn vị được giao tự chủ về tài chính, tài sản theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Việc điều hành chi hoạt động cơ bản đã bám sát dự toán được giao, sử dụng ngân sách của các đơn vị cơ bản tiết kiệm, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và Luật Ngân sách nhà nước. Công tác tài chính và thực hiện các khoản thu trong các trường cơ bản nền nếp, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó,

với những chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội hóa, từ năm 2014 đến hết năm 2020 toàn tỉnh huy động được 1.289 tỷ đồng từ phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho cơ sở vật chất trường học, phát triển giáo dục địa phương.

Tại Vũ Thư, để phù hợp với tình hình thực tế và khuyến khích các địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhất là các xã khó khăn và các xã xây dựng nông thôn

mới nâng cao, ngày 25/7/2023, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xây dựng trường học giai đoạn 2021 - 2025. Với nghị quyết này, các trường mầm non được tăng mức hỗ trợ xây dựng từ 200 triệu đồng/phòng học lên 400 triệu đồng/phòng học, các trường tiểu học và THCS được tăng mức hỗ trợ xây dựng từ 200 triệu đồng/phòng học lên 300 triệu đồng/phòng học. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND là “cú hích” để các địa phương mạnh

dạn, sáng tạo tìm nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học.

Trường THCS Tân Phong là một trong những đơn vị được đầu tư xây mới 8 phòng học ngay trước khai giảng năm học 2023 - 2024. Ông Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường được xây dựng cách đây hơn 40 năm, cơ sở vật chất đã xuống cấp, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng nặng, không bảo đảm cho công tác dạy và học. Trước thực



Học sinh Trường Tiểu học Thụy Quỳnh (Thái Thụy) tham gia sân chơi rung chuông vàng bằng tiếng Anh.

Chống buôn lậu, gian lận trên môi trường thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) là xu hướng kinh doanh, tiêu dùng ngày càng được người dân, doanh nghiệp lựa chọn. Lợi ích kinh tế và tính tiện lợi nó mang lại cho người tiêu dùng rất lớn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro nếu như công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng không chặt chẽ. Là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường TMĐT.

Thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ với 50 người thuộc đối tượng lao động tự do, giáo viên, công chức, viên chức, công nhân có sử dụng điện thoại thông minh độ tuổi từ 25 - 55 về việc giao dịch hàng hóa trực tuyến, chúng tôi nhận được kết quả 100% đã từng ít nhất một lần mua hàng trên môi trường TMĐT. Phần lớn những người trẻ cho biết thường mua bán trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, còn những người trung tuổi thì chủ động lựa chọn mua sắm trên các sàn TMĐT. Ông Nguyễn Văn Tới, 52 tuổi ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình chia sẻ: Tôi thường đặt mua hàng hóa trên các sàn thương mại như Voso, Postmart, Tiki hoặc một số website của doanh nghiệp vì cảm thấy yên tâm hơn so với mua trên mạng xã hội. Chủ

yếu tôi mua hàng theo phương thức nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Việc giao dịch mua bán trên môi trường TMĐT giờ đây trở thành thói quen của nhiều người đã góp phần đưa kênh thương mại hiện đại này ngày càng trở nên thịnh hành. Để thúc đẩy phát triển kinh tế số, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai hỗ trợ đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp, nông sản của các địa phương lên các sàn TMĐT quảng bá, tiêu thụ. Đến nay đã có 121 sản phẩm nông nghiệp, 34 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn. TMĐT phát triển kéo theo dịch vụ chuyển phát cũng nở rộ. Theo tổng hợp của Phòng Thông tin - Bưu chính (Sở Thông tin và Truyền thông), hiện trên địa

bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính. Đây là những đơn vị cung cấp các dịch vụ bưu chính: dịch vụ thư trong nước, quốc tế, gói, kiện hàng hóa trong nước, từ trong nước đi nước ngoài và ngược lại. Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính cung cấp dịch vụ phát hàng thu tiền hộ (COD) góp phần tăng doanh thu dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT. 9 tháng năm 2023 có 6.063.638 đơn hàng COD từ Thái Bình gửi đi tỉnh khác, số tiền thu hộ hơn 1.700 tỷ đồng. Lượng hàng hóa lưu chuyển trên môi trường TMĐT lớn là tín hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh. Tuy nhiên, hàng hóa giao dịch trên môi trường TMĐT

được vận chuyển qua dịch vụ bưu chính cũng gây ra những khó khăn cho công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng và nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Nhằm phòng ngừa, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên môi trường TMĐT, thời gian qua Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên các nền tảng thương mại số. Gần đây nhất, chúng tôi có công văn chỉ đạo về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lĩnh vực bưu chính, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính,

Thái Bình đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Về cơ chế tài chính, đáng chú ý, mức chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo của tỉnh từ năm 2013 đến năm 2023 trung bình đạt trên 20% tổng chi ngân sách địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã hỗ trợ 5 tỷ đồng; ngân sách nhà nước cấp 1 tỷ đồng để xây dựng dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học. Công trình được hoàn thành trước năm học 2023 - 2024 là điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học, đồng viên, khích lệ tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường tiếp tục vươn lên dạy tốt, học tốt. “Một ngôi trường mới, những phòng học mới được đưa vào sử dụng đã đem đến nhiều niềm vui cho học sinh, giáo viên của trường khi bước vào năm học mới. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ học và nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là một trong những minh chứng thể hiện sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong thu hút nguồn lực xã hội hóa để phát triển sự nghiệp giáo dục” - ông Nguyễn Xuân Phương cho biết thêm.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển

Để phát triển mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu người học và đổi mới giáo dục, ngày 9/7/2009, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện Đông Hưng đã tập trung quy hoạch, xây dựng các điểm trường mầm non chung trên một địa bàn về tập trung tại một điểm, giảm 91 điểm trường; thành lập 2 trường mầm non tự thực, 5 trường THCS liên xã, 1 trường THCS chất lượng cao... Trong công tác sáp nhập trường học, thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh, huyện Đông Hưng đã sáp nhập 23 trường tiểu học và 20 trường THCS quy mô nhỏ ở 23 xã để thành lập 23

trường tiểu học và THCS, giảm 20 trường. Đến nay, toàn huyện có 108 trường ở cả 3 cấp. Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền nên kế hoạch sáp nhập trường học nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thầy cô giáo, nhất là lãnh đạo các trường. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục đã bớt chồng chéo; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính ở một số nơi. Việc sắp xếp trường học bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với phát triển mạng lưới trường lớp, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút người giỏi về công tác tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố thực hiện quy trình tuyển giáo viên theo chỉ tiêu được giao đúng quy định; chú trọng tuyển chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cho trường chuyên và các trường chất lượng cao của tỉnh. Trong 10 năm qua, số lượng, cơ cấu nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp học được bổ sung, nâng cao tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định đối với từng cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới và thực hiện chương trình GDPT 2018. Quyết tâm đổi mới, sáng tạo của người thầy được thể hiện rõ nét nhất trong 3 năm diễn ra dịch Covid-19. “Tạm dừng đến trường chứ không ngưng việc học” là một trong những chủ trương quan trọng để mỗi cán bộ, giáo viên tự thay đổi tư duy để đến hành động, biến thách thức thành cơ hội đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo. Theo chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đông (Hưng Hà), mặc dù đã có 21 năm

công tác trong ngành giáo dục nhưng phải đến đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan có mới nhận thấy hết tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Trước đây, cô và nhiều đồng nghiệp chỉ sử dụng máy chiếu là thiết bị hiện đại nhất để dạy học. Khi học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, cô đã học hỏi từ đồng nghiệp và tự trau dồi kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học trên máy tính để dạy học. Sau 3 năm có những thời điểm phải dạy học trực tuyến, giờ đây cô tự tin hơn trong những tiết dạy của mình. Học sinh rất hào hứng khi giáo viên sử dụng thiết bị theo dõi trong giảng dạy, vì vậy chất lượng môn Tiếng Anh trong những năm qua được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói khi các em được học, nghe, nói thông qua những video tiếng Anh trên tivi thông minh của lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà là 1 trong hơn 25.000 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Thái Bình có sự thay đổi tích cực trong 3 năm vừa qua. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Với những cơ chế, chính sách thiết thực, mạnh mẽ, tư tưởng, khí thế đổi mới đi sâu vào các cơ sở giáo dục. Quá trình triển khai Nghị quyết bước đầu mang lại chuyển biến tích cực, mang lại sự đổi mới trong toàn ngành. 10 năm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, bức tranh giáo dục của Thái Bình có sự thay đổi vượt bậc. Hàng chục nghìn phòng học, nhà đa năng được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị dạy học được bổ sung đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động dạy và học. Số lượng các trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn ngày càng tăng. (còn nữa) ĐẶNG ANH

chú trọng kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi để phát hiện hàng cấm gửi và xử lý kịp thời khi cần thiết, bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính. Các đơn vị bưu chính cũng thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ, bao gồm chất lượng, giá cước dịch vụ, nguyên tắc và mức bồi thường thiệt hại, quyền và nghĩa vụ của các bên. Ban hành danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính; thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với người

sử dụng dịch vụ, nhất là về giá cước và chất lượng dịch vụ. Lực lượng chức năng của Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động TMĐT cũng sẽ nhộn nhịp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục phối

hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, chủ động ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng phạm luật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. KHÁC QUẢN



Giao dịch nhận chuyển phát bưu kiện tại Viettel post Thái Bình, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.